



Update 24

June 1st, 2006

สัพเพเหระกับโบดี หนึ่งปีครึ่งผ่านไป

เวลาผ่านไปเหมือนสายน้ำที่ไหลผ่านภาพต่าง ๆ แห่งชีวิต แน่นอนที่สุด สายน้ำมีหนทางของตนแต่ในที่สุดก็จะมาบรรจบพบกันอีกครั้งสู่ทะเลอันกว้างใหญ่เพื่อพิสูจน์หลักความเป็นจริงในการแทนที่แห่งความว่างเปล่าของสรรพสิ่งทั้งหลาย จากกระแสเล็ก ๆ สู่ลำคลอง เผลอแว้งวนแห่งอุปสรรคตราจนสู่อ้อมกอดอันแสนอบอุ่นของกระแสสินธุ์เดียวที่หลอมรวม ณ แห่งใดแห่งหนึ่ง ช่วงแห่งฤดูกาลที่หลากหลาย อาทิ วันสันต์ฤดูที่ชุ่มฉ่ำทำให้หวนคิดถึงวัฏจักรที่หมุนย้อนให้สรรพสิ่งที่เคยมี เคยเป็นได้กลับมาอีกครั้งเมื่อถึงเวลาของมัน วันเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วประคุดังฝันและไม่ทันรู้ตัว

แต่ละฝนก็ทำให้เกิดภาพแห่งแนวคิดใหม่ ๆ เหมือนกับยอดหญ้าและแมงไม้ที่ต่างแข่งกันชูยอดที่เขียวชอุ่มรับน้ำฝนอันเย็นฉ่ำเหมือนดังหนทางชีวิตใหม่ ๆ วิธีในการเรียนรู้และมองโลกใหม่ เราไม่สามารถสั่งไม่ให้น้ำไหลตามกระแสของมัน แต่เราเรียนรู้ได้ที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางไหลของน้ำได้ ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราก็น่าจะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ช่วงใดช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกได้ว่ามันมีค่าทุกวินาทีที่จะชื่นชมกับสิ่งที่เราได้ทำกับเวลาทุกนาทีที่ผ่านไป

ผ่านพ้นความทุกข์เศร้ามากกว่าหนึ่งปีเต็ม ชีวิตทุกชีวิตที่ต้องแยกย้าย พลัดพราก สูญเสีย ได้กลับมาสู่วิถีเดิม ๆ อีกครั้ง สำหรับเราเพื่อนอันดามันเหนือหนึ่งปีที่แล้วมันเป็นช่วงเวลาแห่งความทรงจำและจะเดินหน้าต่อไปกับโครงการในระยะยาวต่างๆ ที่จะทำให้อุทิศชีวิตนั้นได้กลับมาสู่ภาพก่อนสิ้นนามืออย่างแท้จริง โดยยึดหลักการตอบสนองการทำงานและการพัฒนาที่ได้มาจากความต้องการของชุมชนเป็นอันดับแรก กว่า 18 เดือนเต็มที่กระแสชีวิตของงานและหน้าที่ที่เรามีต่อผู้ประสบภัยทุกคนที่ในที่สุดดูเหมือนว่าใกล้จะยุติลงแล้ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้อาจจะพูดได้ว่ากลุ่มเพื่อนอันดามันเหนือได้มีทิศทางในการทำงานพัฒนาอย่างเป็นระบบระเบียบซึ่งมาจากเวลาที่เราคอยติดตามงานและใส่ใจกับงานทุกโครงการที่เราได้ทำและเวลาที่ว่างไว้เพื่อเป็นแผนการทำงานในอนาคต

สิ่งที่เรามุ่งเน้นต่อไปก็คือการพัฒนาอาชีพและการให้การศึกษาให้กับกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนในระยะยาว โครงการต่างอาทิเช่น การจัดกระบวนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทุนการศึกษาในระยะยาว การฝึกอบรมภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ การฝึกอบรมกลุ่มอาสาสมัครเฉพาะทางพัฒนาชุมชน เหล่านี้ล้วนเป็นโครงการที่กลุ่ม ๆ หนึ่งหวังว่าจะเป็นการสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้และเป็นโครงการที่สามารถที่จะปรับใช้กับพื้นที่อื่น ๆ ได้ในลักษณะเดียวกันนี้ อาทิเช่น ในปัจจุบันนี้ก็มีกลุ่มทำงานบางกลุ่มได้ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน เช่น การจัดสอนภาษาอังกฤษให้กับชาวบ้านซึ่งทางกลุ่มฯ คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับแนวทางในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน เมื่อเราได้เริ่มและมีแนวร่วมที่จะประสานพลังทำให้สิ่งดี ๆ นั้นเกิดขึ้นกับชุมชนได้ รวมถึงความสนใจที่กระทรวงการท่องเที่ยวมีต่อโครงการจัดการฝึกอบรมของเราและอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเราถือว่าเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจยิ่งกับสิ่งที่เราพยายามวางให้กับชุมชนได้รับความสนใจที่จะพัฒนาแนวทางนี้ร่วมกันจากภาครัฐ

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความสำเร็จนี้ไม่ได้มาจากใครคนใดคนหนึ่ง แต่มาจากพลังกายและพลังใจของทุกคน 17 ชีวิตที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข ระดมความคิดและช่วยกันทำให้สิ่งที่เราคิดไว้เป็นความจริงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แม้จะลำบาก ต้องฝ่าฟันเท่าใดในที่สุดเมื่อประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งดังที่เราหวังไว้ ก็ทำให้เราหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง อย่างเช่นคำพูดของ เคิร์ต วอนเกิท (Kurt Vonnegut) ที่ว่า “ถ้าสิ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่ข้างหน้าไม่เรียกว่าเป็นสิ่งดี ๆ ที่เราควรปิติ แล้วมันจะเรียกว่าอะไรดีเล่า”

ความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ

บ่อบาดาลหมู่บ้านทุ่งดาบ

เมื่อเดือนที่แล้ว การก่อสร้างหอน้ำประปาได้เสร็จสิ้นและได้มีพิธีเปิดไปเรียบร้อยแล้ว บ่อบาดาลเป็นงานปิดท้ายสำหรับโครงการด้านการก่อสร้างของเรา ในอีกไม่ช้าชาวบ้านก็จะได้ใช้ประโยชน์จากน้ำที่มีคุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัยและที่สำคัญคือช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ในชวงฤดูแล้งในการนี้ โดยการดำเนินการขยายผลของหน่วยงาน สวิสเซอร์แลนด์



(The Swiss Development and Cooperation Agency: SDC) จะได้จัดวางระบบส่งน้ำให้กับโรงเรียนอีกด้วย

ทัศนศึกษาสู่เกาะยาวน้อย กับกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ

จากเสียงเรียกร้องอย่างท่วมท้นของกลุ่มอาสาสมัคร ๆ ถึงโครงการท่องเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมดานั้นมีมากขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากเมื่อเดือนที่แล้วนั้นทุกคนก็ได้สัมผัสกับความงามและมนต์เสน่ห์แห่งอุทยานแห่งชาติเขาสกไปแล้ว จากนั้นก็ได้ไปสัมผัสกับชีวิตกลางคืนที่ไม่มีวันหลับไหลของหาดป่าตองและสิ้นสุดด้วยความบันเทิงยามเย็นในตัวเมืองภูเก็ต

หลังจากอัดกันแน่นเป็นปลากระป๋องในกระเบคันเก่งเพื่อมุ่งหน้าไปศูนย์อนุรักษ์และรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามาคาเพื่อเรียนรู้การให้บริการอย่างประทับใจครบถ้วนมีมิตรใจ ต่อมาก็เป็นช่วงแห่งการเร่งจังหวะการเดินทางของหัวใจจากกิจกรรมพายเรือแคนูกับ จอห์น เกรย์ ซี แคนนู ต่อมาเยี่ยมชมคูงานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีประสบการณ์กับการจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนมากกว่า 10 ปี ที่เกาะยาวน้อย

ที่เกาะยาวน้อยชุมชนได้รวมตัวกันอันเนื่องมาจากมีความคิดเดียวกันที่ว่าความมั่นคงในอนาคตข้างหน้าจะต้องเน้นถึงการรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรที่มีกอรปกับการสร้างแนวทางรายได้เสริมด้านอื่น ๆ เช่น การท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางกลุ่มเพื่อนอันดามันเหนือพยายามที่จะสร้างและปลูกฝังให้กับชุมชนต่าง ๆ ที่ทำงานด้วยจึงได้เลือกจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติกว่า 5 วันนี้ ด้วยการอำนวยความสะดวกและการดำเนินการสัมมนาและฝึกอบรมของกลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติทำให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาและฝึกอบรมได้รับการมอบหมายงานเพื่อที่จะได้มีโอกาสศึกษาถึงโอกาส ผลกระทบในทางบวกและในทางลบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของเกาะยาวน้อย หนึ่งข้อจำกัดและผลกระทบต่าง ๆ นั้นได้ส่งผลต่อการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของชุมชนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนมากขึ้นแล้วไหน อีกทั้งยังมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในเชิงลึกกับกลุ่มชาวบ้านชุมชนเกาะยาวน้อยโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เรื่องราว และแนะนำสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวของแต่ละชุมชนไปในเวลาเดียวกัน

โครงการจัดทำหนังสือวิถีชีวิตแห่งชุมชน

เป็นแนวคิดของกลุ่มอาสาสมัครฯ ที่ต้องการจะนำเสนอชุมชนของตนเองให้กับบุคคลภายนอกได้รู้ ซึ่งผู้ที่คอยดูแลโครงการนี้ก็คือคุณลักษณะ โครงการหนังสือวิถีแห่งชุมชนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ความภาคภูมิใจแห่งชุมชน” ซึ่งทุกคนได้นำเสนอภาพถ่าย เรื่องราว ประวัติ เกร็ดพงศาวดารต่าง ๆ ที่ผู้กร้อยเรื่องจนกลายเป็นที่มาแห่งชุมชน รวมถึงความรู้พื้นบ้าน ภูมิปัญญาชาวบ้านในด้านต่าง ๆ ที่นำมาจัดระบบและมีหลักฐานทางวิชาการอ้างอิงเพื่อที่จะออกมาเป็นหนังสือ แห่งความภาคภูมิใจแห่งชุมชนต่อไป

โครงการเสริมทักษะทางด้านกีฬา (ฟุตบอล) ให้กับเด็กและเยาวชน



แม้ภาษาไทยผมจะไม่ค่อยดี แต่สามารถที่จะสื่อสารกับเด็ก ๆ ได้ เพราะความเป็นสากลแห่งเกมสกีกีฬา แต่อย่างไรก็ดี ผมก็ได้รู้ว่าผมควรใช้คำว่า “ฟุตบอล” มากกว่าคำว่า “ซอกเกอร์” เพราะมันทำให้การสื่อสารกับเด็ก ๆ กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นเมื่อพูดว่าเล่นฟุตบอลมากกว่าชวนพวกเขาเล่น ซอกเกอร์เป็นไหน ๆ ด้วยกระแสฟีเวอร์ของฟุตบอลโลก (รางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับการยอมรับนับถือกันทั่วโลก) ชมรมฟุตบอลในท้องถิ่นจึงต้องการที่จะจัดการแข่งขันกันขึ้นมาบ้างเพื่อเป็นการต้อนรับและตอบรับกระแสความนิยมบอลโลกที่มีอยู่ทั่วไปเป็นสากลอีกนั่นเอง

แต่น่าเสียดาย โครงการในวันนี้ต้องถูกยกเลิกเพราะผู้ฝึกซ้อมต้องยอมจำนนให้กับความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เข้ามาเยี่ยมเยียน เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเที่ยว เราจึงเปลี่ยนโปรแกรมการฝึกเป็นสันตนาการที่น้ำตกแทน แต่อาทิตย์ต่อมาที่หมู่บ้านชัยพัฒนาถือว่าได้รับความสำเร็จเพราะเป็นสนามที่ให้ทั้งทักษะและสอนความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาให้กับผู้เล่นบางคนที่ไม่เคยได้ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้จากการประเมินฝีเท้าของตนเอง จากนั้นก็มีการแข่งขันระหว่างชุมชนเพื่อเป็นการยึดเส้นยึดสายที่เหนียวล้ามากกว่า 8 ชั่วโมงในวันนี้กับการนอนอยู่หน้าจอทีวีเพื่อรอดูฟุตบอลคู่โปรด

สินค้าหัตถกรรม

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ได้ให้การพิจารณาการดำเนินการเพื่อที่จะ
ทำให้กลุ่มสินค้าที่ได้รับการสนับสนุนในการจัดตั้งกลุ่ม การตลาด
และการส่งเสริมการขายจากทางกลุ่มเพื่อนอันค้ำประกันในการ
ดำเนินการขอมาตรฐานสินค้าและดาวรับรองคุณภาพสินค้าหนึ่ง
ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าที่กำลังดำเนินการอยู่ในตอนนี้คือ กลุ่ม
การ์ตูนพวงจากกระดาษรีไซเคิล ชุมชนปากจก ฟ้ามัดอ้อมชุมชน
ปากเตรียม เรือมอร์แกนจำลอง เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันเรือมอร์แกน
ได้รับมาตรฐาน 4 ดาวจากไอทีอป เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากท่านมี
ความประสงค์จะสั่งสินค้า ติดต่อได้ที่ relieffund@inet.co.th ได้ตลอดเวลา



โครงการสอนภาษาอังกฤษในหมู่บ้าน

ทั้งจากนาง จากน้องเป็นสองข้อ ทั้งจากกอกก็มาขึ้นในคลองขวาง



นกที่โบยบินออกจากกรังแต่เช้าตรู่ มักจะได้หนอนที่อวบอ้วนเป็นอาหารอันโอชะ
เสมอ เปรียบดังคนที่มีความเพียรอันจะทำกรใด ๆ ให้เสร็จสิ้น ไม่นอนตื่นสาย คำ
สอนเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมยึดถือตลอดในการทำงาน โดยเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ
ให้กับชาวบ้าน อุปสรรคเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตคนเรามีสีสัน มีชีวิตชีวา มีค่าจากการที่เรา
ต้องคอยลุ้นว่าสิ่งที่เราวางไว้จะเป็นไปได้เช่นนั้นหรือไม่ สำหรับผมวันนี้ ต้องลุ้นตัว
โก่งกับเวลาที่จำกัด กับกระแสไฟฟ้าที่ขัดข้องจากฝนที่ตกหนัก ทำไมหรือครับ ก็ผม
ไม่สามารถปรับทั้งงานของผมได้ แล้วผมจะเอาอะไร ไปสอน แต่ความแน่นอนคือ
ความไม่แน่นอนครับ โฟมาแล้ว
วันนี้ฉันเรียนสนุกดี เพราะสันสะเทือนอิงมีไปด้วยเสียงแหลม ๆ ของเด็กผู้หญิงคน
หนึ่งที่คุณแม่เป็นลูกศิษย์ผมและกำลังเรียนหนังสืออยู่ แต่ลูกหิวนม ทำไงดีคุณแม่ก็
ตั้งใจ คุณลูกก็เร่งเสียงร้องเพื่อเรียกความสนใจให้มากขึ้น นี่เป็นสิ่งที่มิให้เห็นเป็นประจำหลังจากที่ได้เข้ามาสอนในหมู่บ้าน แต่
สิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือ การสร้างความเข้าใจกับพฤติกรรมของผู้เรียนเพื่อที่จะทำให้เราสามารถจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับ
ความต้องการผู้เรียนและชีวิตประจำวันของเขาให้มากที่สุด นักเรียนคนหนึ่งถามผมว่า ถ้าเขาอยากจะเดิมข้าวให้กับ
นักท่องเที่ยว จะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร เพราะที่ผ่านมาเมื่อมีนักท่องเที่ยวมาที่บ้าน เธอต้องการจะเดิมข้าวแต่ไม่รู้
จะพูดว่าอย่างไร ได้แต่ตะบันตังงานข้าวมาจากพวกเขา ซึ่งพวกเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ หลังจากที่ใช้เวลานาน
พอสมควรที่จะทำให้พวกเขาเข้าใจ ทางออกก็คือหาคนที่จะมาบอกว่าเธอต้องการจะทำอะไร ข้อเสนอแนะที่มีให้กับลูกศิษย์ก็คือ
เราไม่มีเวลาที่จะเรียนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหวังผลที่จะเห็นเราเป็นคนเก่งภาษาได้ในเวลาไม่กี่เดือน แต่ต้องเน้นการฝึกฝน
เท่านั้นที่จะช่วยให้เรามีทักษะที่สามารถพัฒนาได้ในเวลาอันจำกัดนี้

ศูนย์ชุมชนบ้านทะเลนอก



ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก

คูสิ น้องหลับปึกเขียว ศูนย์เด็กเล็กชั่วคราวของโรงเรียน ปัจจุบันมีขนาดเล็กเกินไปสำหรับเด็ก ๆ ในระดับช่วงชั้นต่าง ๆ กลุ่มเพื่อนอันดามันเหนือได้สนับสนุนโครงการศูนย์ดูแลเด็กเล็กที่ศูนย์ชุมชนบ้านทะเลนอกโดยมีคุณสาหรืออดีตคุณครูที่เลี้ยงที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 14 ปีเป็นครูที่เลี้ยง

โครงการเพื่อผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุหลังจากสิ้นามีมีอาการซึมเศร้า นอนไม่หลับ เนื่องจากความหวาดกลัว และความเศร้าโศกจากความสูญเสีย สิ่งที่จะช่วยทำให้ท่านเหล่านั้นรู้สึกผ่อนคลายคือได้ดู

เทปการแสดงสด ร้องเงี้ยว และมโนราห์หรือการแสดงพื้นบ้านทางใต้ในลักษณะต่าง ๆ ว่าแต่ว่า ท่านเคยชมเอกซ์แมนภาคสุดท้ายหรือยังครับ สนุกนะครับ

มาเยี่ยมมาเยือน

หยาดมาจากฟากฟ้า เธอจึงได้ชื่อว่า “ซ้อฟ้า”

เด็กน้อยน่ารักคนนี้เป็นลูกสาวของอาสาสมัครคนเก่งของเรา คุณอรอนงค์ หรือที่รู้จักกันว่า พี่เอียง วันนี้ ห้องพัสดุผู้ป่วยในของโรงพยาบาลกะปงคลาคล่ำไปด้วยฝรั่งจนทำให้คนแตกตื่น เรามาทำไมกันที่นี่ วันนี้เป็นวันที่เราจะได้แสดงความยินดีกับคุณทัชและคุณเอียงที่ได้ให้



กำเนิดเด็กหญิงน่ารักที่มีชื่อว่า น้องซ้อฟ้า เพราะเธอเกิดในช่วงที่มีการจัดงานฉลองยกซ้อฟ้าอุโบสถที่วัดใกล้ ๆ บ้านน้องหนูซ้อฟ้านั่นเอง พอเห็นคนเยอะ น้องซ้อฟ้าก็แผดเสียงจ้าต้อนรับพวกเรากันทีเดียว แต่ตอนนี้น้องเขาโตวันโตคืน แต่อย่างไรเราทุกคนต้องขอโทษซ้อฟ้าด้วยนะที่เราต้องดึงแม่หนูกลับมาทำงานต่อ



เวบไซต์

งานเกี่ยวกับเทคโนโลยีต้องเป็นงานของคุณเอริค อาสาสมัครคนเก่งของเราอีกท่านหนึ่งที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ช่วงนี้กับการอัปเดตข่าวสารต่าง ๆ บนเวบไซต์ กลางวันรับหน้าที่คุณครูภาษาอังกฤษที่มีลีลาการสอนอันเป็นที่กล่าวขวัญของนักเรียนทุกคน กลางคืนสวมบทบาททดลอง (ลองผิด ลองถูก) ในการพัฒนาภาพลักษณ์และข่าวสารที่ทันเหตุการณ์ให้กับเวบไซต์ขององค์กร ตอนที่ 5 ก็ผายท้องเพราะหมดแรงข้าวต้มแล้ว โอ น่าสงสารจัง แต่อย่างไรก็ดีก็สามารถเข้าชมเวบไซต์ฝีมือคุณครูอิริกของเราได้แล้ว ที่

www.northandamantsunamirelief.com

กลุ่มเพื่อนอันคัมภีร์เหนียวยังคงมีความต้องการเพื่อนร่วมงาน อาสาสมัครหรือผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเกี่ยวกับผลกระทบและตอบรับจากส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์ของโครงการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ยินดีต้อนรับคุณณัย

บางครั้งคนเราสามารถรู้สึกได้ถึงความโดดเด่น อาทิเช่น ตอนเราจมน้ำอยู่ใต้น้ำที่เย็นและลึกเหมือนกับคุณณัย (รูปขวามือ) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท ผู้เป็นเสมือนอควีนม้าวาเข้ามามีส่วนช่วยจัดการด้านไอทีให้กับเรา



สุดอาลัย เพื่อนรักเจสสิกา

สาวสวยหน้าตาสดใส (คล้ายกับนาตาลี เก โบวา) เจสสิกา บูเชอ กำลังจะจากเราไปในอีกไม่กี่วัน เจสเป็นผู้หญิงที่สดใส มองโลกในแง่ดีเสมอ และมีพลังของคนรุ่นใหม่ที่ได้ร่วมสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับชุมชนต่าง ๆ ผ่านโครงการที่เธอรับผิดชอบ ตอนนี้เธอกำลังทำวิทยานิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งในพื้นที่เกี่ยวกับผลกระทบของฟาร์มกุ้งขนาดใหญ่ต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งเธอก็ฝากขอบพระคุณทุกคนที่ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนให้ความตั้งใจและวิทยานิพนธ์ของเธอประสบผลสำเร็จไปแล้วในระดับหนึ่งเดินทางปลอดภัยนะเจส เราคิดถึงเธอทุกคน และไม่มีใครเสมอเหมือนเธออีก แต่อย่างไรก็ดี เรามิข่าวการรับสมัครงานทันทีหลังจากเธอไป เพราะเราต้องการเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์แทนที่คุณเจสสิกาคนสวยนั่นเอง

ลิโอ (ไม่ใช่เบียร์ ลิโอของไทยนะครับ) จาก Natural Guide

เป็นนิมิตรหมายที่ดีที่เราได้มีโอกาสต้อนรับ สาวสวยลิโอ ที่มีประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวสัมผัสความเป็นอารยะ และความหลากหลายของสิ่งแวดล้อม รวมถึงการวิพากษ์ผลกระทบของการจัดการท่องเที่ยวที่ไม่รับผิดชอบต่อกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ลิโอได้มาเยี่ยมเราเพราะเธอได้เดินทางมาสำรวจพื้นที่บริเวณคุระบุรีและเรื่องราวของเราทุกคนที่ได้ให้การต้อนรับลิโอจะปรากฏบนหน้าหนังสือของเธอในปีหน้า ตื่นเต้นจัง ไม่รู้ว่ารูปที่เธอถ่ายไปจะออกมาดูดีไหมน่า ings ใช้เทคนิคช่วยหน่อยนะลิโอ